



สังคม สยามรัฐ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ชายข่าวชายความจริงให้ประชาชนคนไทยได้อ่านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทย ฉบับนี้ประจำวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 **ชี้ชะตารัฐบาลประยุทธ์ 2...๐๐...** ใช้ฤกษ์วันนี้ วันสุดท้ายของสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ อนุญาตให้ 7 พรรคฝ่ายค้านเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ ตามที่ยื่นญัตติกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ กำหนด และ แกล้งนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยไม่แจ้งที่มาของงบประมาณการใช้จ่ายตามรัฐธรรมนูญ ประสบบารอน ให้จับตาดู มวยถูกคู่ ที่ชื่อเล่นว่า “ตู” เหมือนกัน เคยตัดฟิตัดน้องกลางสภามาแล้ว ...๐๐... ดูภารกิจของ “บักตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มแต่ เก้าโมงเช้า วันนี้ ต้องไปเป็นประธานในพิธี เปิดประชุมประจำปีสภาพัฒนาที่เมืองทองธานีจนถึง 11.00น. กว่าจะรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ ช่วงบ่าย โนนแห่ละ ถึงจะแวะไปเหยียบสภา ได้ที่นี้บารอนได้แต่คาดหวังว่าท่านนายกฯ ตู จะอยู่ตอบญาติของฝ่ายค้านทั้ง 2 ประเด็น **ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาตอบแทน** เพราะเคยประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่า **ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ...๐๐...** บรรทัดนี้ บารอน ฟันธง การเปิดอภิปรายทั่วไป ของ 7 พรรคฝ่ายค้าน ครั้งนี้ **แค่เป็นเวทีให้ฝ่ายค้านได้ระบายพอมันปาก เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่** เพราะ ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำฟ้องไปแล้ว เท่ากับ **ตีตราประทับความถูกต้องไว้ให้ล่วงหน้า**



แล้ว เป้าหมายใหญ่ คือ ต้องการย้าย จีจุดต่อมโม่โท ของ บิ๊กตุ๋ ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วว่า ปรี๊ดแตกง่าย เพื่อ ทำลายภาพ ผู้นำก็ได้แต่หวังว่า บิ๊กตุ๋ จะปิดจุดอ่อนได้สำเร็จ ควบคุมอารมณ์ ให้อยู่เท่านั้นเองครับ ...๐๐... วันนี้เช่นกัน แต่เป็นช่วงบ่าย สองโมง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ฤกษ์เปิดศาล วินิจฉัยคำ ร้อง ของ 110 ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่ขอให้พิจารณาว่า หัวหน้า คสช. ของ บิ๊กตุ๋ นั้น เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือไม่ เพราะ ถ้าใช่เจ้าหน้าที่รัฐ เท่ากับขัดรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ บิ๊กตุ๋ ถึงกับอวสานทางการเมือง ต้องพ้นจากเก้าอี้ นายกรัฐมนตรีทันที งานนี้มีลุ้นมากกว่าครับ ...๐๐... ที่นี่ บารอน เปิด พจนานุกรมดูคำว่า เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ปฏิบัติงานให้แก่รัฐ หรือ ในหน่วยงานรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วน เจ้าพนักงาน หมายถึง บุคคลผู้ได้รับ แต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราว และ หมายความรวมถึงบุคคลผู้ทำหน้าที่ช่วยราชการ ซึ่งกฎหมาย ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานเฉพาะกรณีด้วย ...๐๐... พจนานุกรม แยก ชัดเจนครับระหว่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กับ เจ้าพนักงาน มีความหมายต่างกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาไปปฏิบัติราชการใน ตำแหน่ง ประธาน คสช. จึงเท่ากับ เป็นเจ้าพนักงาน มิใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ครับ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ ...๐๐... ยิ่งสาวยิ่งโง่ คือ การประมูลระบบติดตั้งและบริหารการเก็บเงินมอเตอร์เวย์ 2 สายใหม่ บางปะอิน-โคราช และ บางใหญ่-กาญจนบุรี ของ กรมทางหลวง ที่จะเป็นผลงาน โ博大 แต่กำลังจะกลายเป็น โ博大 ด้วยการ อ้างราคาต่ำกว่าราคากลางตั้ง 36% แต่ ผู้ใช้ถนน มอเตอร์เวย์ 2 สายนี้ต้องซื้อบัตรผ่านทางติดหน้ารถ ทุกคัน เหมือนบัตรอีซีพาส หรือ เอ็มพาส ไม่มีด่านเก็บเงินสด เท่ากับ ผลักภาระไปให้ประชาชน แทนรัฐที่ประหยัดงบประมาณไปเพียง



สองหมื่นล้านบาทเศษๆ เข้าตำรา ของถูกไม่มีดี ของฟรีไม่มีในโลก ...●●... ระบบเดิมที่ กรมทางหลวง ใช้อยู่ทุกวันนี้ มีด่านช่องเก็บเงินสด เพื่อให้รถทุกคันสามารถใช้จ่ายเงินสดผ่านทางได้ และมีช่องผ่านสะดวก ด้วยการ ใช้บัตรผ่านทางอีซีพาสกับ เอ็มพาส เป็นทางเลือกของประชาชน เป็นระบบสากลทั่วโลกใช้อยู่ กรมทางหลวง ได้ใช้งบประมาณลงทุนไปในระบบนี้กว่าหมื่นล้านบาท หาก ต้องมาเปลี่ยนระบบใหม่ บังคับใช้บัตรผ่านทางทุกคัน ต้องยกเลิกระบบเดิม เท่ากับ สูญเงินลงทุนกว่าหมื่นล้านไปทันที หักลบกลบหนี้ ไอ้ที่ประหยัดสองหมื่นล้านเศษๆ จะเหลือไม่กี่พันล้านบาท แลกกับความเดือดร้อนของประชาชน มันคุ้มหรือครับ ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ เจ้ากระทรวงคมนาคม ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันพุธที่ 18 ก.ย. เวลา 08.30 น. สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดการประชุม เรื่อง แผนการเปลี่ยนแปลงจากการบริการชาวสารการbinไปสู่การบริหารจัดการชาวสารการbin (NATIONAL AIS to AIM Roadmap) ที่ ห้องแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

📺 บารอน